

KẾ HOẠCH**Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023**

Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/TĐTN-VP, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 39-KH/TĐTN-BPT, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành vi thân thiện với môi trường của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho cá nhân và cộng đồng.

Các chương trình góp phần giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường gây bức xúc, ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương, nhất là khu vực đô thị, nông thôn và gắn với việc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Tăng cường ý thức, thói quen cho ĐVTN về xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng đô thị ngày một văn minh, tiến bộ.

Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng tới các cơ sở Đoàn; hoạt động phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Thời gian: Tổ chức **04** “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt trên địa bàn tỉnh vào các ngày: **19/3, 28/5, 23/7** và **17/9/2023**.

2. Địa điểm: Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (*Địa bàn dân cư, nhà máy, cơ quan, trường học...*). Hoạt động đồng loạt đảm bảo **100%** cấp huyện và **100%** cấp xã.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh thiếu niên và nhân dân thông qua các diễn đàn, hội thi, hội diễn... Phối hợp với các Cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình địa phương tuyên truyền các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh bằng bộ công cụ tuyên truyền trực quan do Trung ương Đoàn ban hành trước **03** ngày diễn ra hoạt động đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh các cấp.

Trong thanh niên nông thôn: Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; triển khai hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh; phối hợp triển khai các hoạt động thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát. Xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa. Triển khai các mô hình: “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Làng/xã sáng - xanh - sạch - đẹp”; “30 phút sạch nhà đẹp ngõ”, “Biến điểm rác thải thành vườn hoa”.

Trong thanh niên đô thị: Tổ chức các hoạt động phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải tại gia đình, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Tập trung trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong thanh niên công nhân viên chức: Vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; xây dựng các công trình nhà máy xanh, cơ quan nói không với rác thải nhựa; phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường tại đơn vị. Phối hợp vận động các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ký cam kết về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, tuyên truyền vận động thực hiện việc nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần.

Trong thanh niên lực lượng vũ trang: Tổ chức các hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong thanh niên trường học: Thực hiện các mô hình/công trình thanh niên, sinh viên bảo vệ môi trường; đăng ký các mô hình trường học văn minh - xanh - sạch - đẹp. Xây dựng các mô hình: Đồi giấy lấy cây, tình nguyện tại chỗ, vườn hoa trong khuôn viên trường, gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ.... tuyên truyền vận động thực hiện việc nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần.

- Thống nhất sử dụng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội do Trung ương Đoàn ban hành trước **03** ngày diễn ra hoạt động đồng

loạt Ngày Chủ nhật xanh các cấp. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc sử dụng thiết kế của tỉnh và các infographic tuyên truyền của đơn vị đăng tải trên mạng xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các cấp bộ Đoàn.
- Giao Ban Phong trào chủ trì hoạt động; kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh đoàn khi các hoạt động này kết thúc.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng bộ công cụ tuyên truyền trực quan do Trung ương Đoàn ban hành đến đoàn viên thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh tuyên truyền của đoàn.

2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch ra quân phù hợp với thực tiễn của đơn vị mình. Thiết kế riêng bộ công cụ, infographic tuyên truyền các đợt ra quân đồng loạt cho đơn vị mình, đăng tải trên Fanpage của đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Các phần việc ra quân phải thiết thực, có ý nghĩa, tránh tình trạng chạy theo hình thức, số lượng, các đơn vị chủ động in phong, băng rôn tuyên truyền trong các ngày ra quân.

- Định kỳ, **sau 01 ngày khi hoạt động kết thúc**, các đơn vị cần thực hiện đảm bảo công tác báo cáo gửi về Tỉnh đoàn (*qua email của Ban Phong trào theo địa chỉ: banphongtraotinhdoantayninh@gmail.com*) theo yêu cầu sau:

+ Tổng hợp và cung cấp đường link gửi về tỉnh (*lưu ý chọn hình ảnh đảm bảo chất lượng, ý nghĩa, phù hợp với chương trình và đăng kèm hashtag: **#ngaychunhatxanhtayninh*** trong bài viết).

+ Gửi báo cáo ngắn gọn kết quả hoạt động và 05 hình ảnh của cấp huyện và tương đương (*gửi bản scan mộc đổ và file mềm*).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban TNCN&ĐT TWD;
- Ban TNNT TWD;
- BTV Tỉnh đoàn;
- Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website Tỉnh đoàn.

